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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกุ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕63 

วัน ศุกร ท่ี 7  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกุ ชั้น ๒ 

*********************************************************** 

ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑. นายสุวิทย  ยาเถิน ประธานสภาเทศบาลตําบลแมกุ สุวิทย  ยาเถิน 

๒. นายผจญ  พรมใจ รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมกุ ผจญ  พรมใจ 

3. นายสัญชัย  สรอยขจิตกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ สัญชัย  สรอยขจิตกุล 

4. นายอรรถพร  ต่ําจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ อรรถพร  ต่ําจันทร 

5. นายพีรพล  ชุมภูสุวงษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ พีรพล  ชุมภูสุวงษ 

6. นายสุนัด  ยะถา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ สุนัด  ยะถา 

7. นายอนุวัฒน  ปนลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ อนุวัฒน  ปนลา 

8. นายจันทรคํา  แสงหงษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ จันทรคํา  แสงหงษ 

9. นายไพรตัน  ยาเถิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ ไพรัตน  ยาเถิน 

10. นายพิทักษ  อุปละ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ พิทักษ  อุปละ 

ผูไมมาประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1. นายอรรถกร  แสนอุน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ ลาประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ รองปลัดเทศบาล รัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 

2. นางพวงเพชร  ตาแวน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล พวงเพชร  ตาแวน 

3. นางจริยา  บุญจันทร ผูอํานวยการกองการศึกษา จริยา  บุญจันทร 

4. นายธีรศักดิ์  มูลงาม  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ธีรศักดิ์  มูลงาม 

5. นางธัญพิมล สายพิน ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ธัญพิมล  สายพิน 

6. นางบุญทวี  สุจริตจันทร ผูอํานวยการกองคลัง บุญทวี  สุจริตจันทร 

7. นางสาวเทพธีด  มีศรีสวัสดิ ์ หัวหนาฝายอํานวยการ เทพธีด   มีศรีสวัสดิ ์

8. นายเกียรติศักดิ์  กําแพงติ๊บ เจาพนักงานสวนสาธารณะชํานาญงาน เกียรติศักดิ์  กําแพงติ๊บ 

9. นางพจมาน  จันทะกลาง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

 

พจมาน  จันทะกลาง 

 

 

 

 

-ราง- 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

นายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

                   วันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. 2563 สมาชิกสภาเทศบาลแจงลา 1 ทาน คือ             
นายอรรถกร แสนอุน  ท่ีประชุมครบองคประชุมแลว  ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดเทียนธูปพระรัตนตรัยและขอเชิญเปดประชุม  

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

              เม่ือครบองคประชุมแลว ขอเปดประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ตอไปนี้ 

           ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ไมมี 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

           ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลแมกุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2562               
เม่ือวัน พฤหัสบดี ท่ี 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด วยขอ บังคับการประชุมสภาท องถิ่ น          
พ.ศ. 2547 (รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ 33)      

           ขอเชิญทานสมาชิกไดพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม 
หากวาคําพูดของทานใดมีเปลี่ยนแปลงจากท่ีทานไดอภิปรายไวก็จะ
สามารถแกไขในท่ีประชุมได ขอเชิญครับ 

 

ท่ีประชุม             ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน              
ประธานสภาเทศบาล 

           ไมมีทานใดท่ีจะแกไข ขอมติรับรอง สมาชิกทานใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประจําป พ.ศ. 2562 เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
กรุณายกมือ  

 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

          มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 มีมติรับรองรางรายงานการประชุมสภา  9 เสียง 

          งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

           มีมติรับรองรางรายงานการประชุมสภา 9 เสียง 

               งดออกเสียง  1 เสียง 
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            ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
           ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจํ าปและ วัน เริ่ มส มัยประชุมสา มัญประจํ าป ของป ถั ด ไป                       
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554)    
หมวด 2 ขอ ๒๑ 

                  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของ
ในญัตตินี ้

 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

            
 เรียนทานประธานสภา กระผมนายอรรถพร ต่ําจันทรเลขานุการ
สภาเทศบาล ขอแจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของในระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง  
ญัตติการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปของปถัดไป  ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2554) หมวด 2 การประชุม ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป
ถัดไปใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัย
แรกของแตละปโดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศ
ของสภาทองถ่ินพรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

 ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมได
กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไวหรือมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปหรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษา
ในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดทราบ 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 24 
ในปหนึ่งมีสมัยประชุมสี่สมัย  สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกและวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด ในสมัยประชุมสามัญ
หนึ่งๆ ใหกําหนดไมเกินสามสิบวัน ขอใหทานสมาชิกไดพิจารณาและ
กําหนดการประชุมสมัยสามัญประจําป พ.ศ. 2563 อีก 3 สมัยและสมัย
แรกของปถัดไป เชิญครับ 

            ขอเชิญทานสัญชัย 
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นายสัญชัย  สรอยขจิตกุล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนทานประธานสภา กระผมนายสัญชัย  สรอยขจิตกุล   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภา ดังนี้ 
           ส มัยสา มัญ ส มัย ท่ี  2  เ ริ่ มตั้ ง แต วั น ท่ี  10 พฤษภาคม                   
พ.ศ. 2563 มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
           สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563                     
มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
          สมัยสา มัญ ส มัย ท่ี  4  เริ่ ม ตั้ งแต วั น ท่ี  10 พฤศจิกายน                
พ.ศ. 2563  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
          และสมัยแรกของป ถัดไป เริ่ มตั้ งแตวัน ท่ี  1 กุมภาพันธ                 
พ.ศ. 2564  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ทานสัญชัย สรอยขจิตกุล เสนอการกําหนดการประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ  ดังนี้ 
 ส มัยสา มัญ ส มัย ท่ี  2  เ ริ่ มตั้ ง แต วั น ท่ี  10 พฤษภาคม                     
พ.ศ. 2563 มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
          สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เริ่มต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563                     
มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
       สมัยสา มัญ ส มัย ท่ี  4  เริ่ มตั้ งแต วั น ท่ี  10 พฤศจิกายน                
พ.ศ. 2563  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
        และสมัยแรกของป ถัดไป เริ่มตั้ งแตวัน ท่ี  1 กุมภาพันธ                 
พ.ศ. 2564 มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 
 

        มีสมาชิกทานอ่ืนจะเสนอการประชุมเปนอยางอ่ืนหรือไม  
 

ท่ีประชุม        ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

      ถาไมมี  ขอผูรับรอง 3 ทาน ครับ 

นายพีรพล  ชุมภูสุวงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

      เรียนทานประธานสภา กระผมนายพีรพล ชุมภูสุวงษ  สมาชิก
สภาเทศบาล  ขอรับรองการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล                          
ของทานสัญชัย  สรอยขจิตกุล 

 
นายจันทรคํา  แสงหงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภา กระผมนายจันทรคํา  แสงหงษ  สมาชิก
สภา เทศบาล ขอรับรองการ กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล                         
ของทานสัญชัย  สรอยขจิตกุล 

 
นายสุนัด  ยะถา 

สมาชิกสภาเทศบาล 
           เรียนทานประธานสภา กระผมนายสุนัด ยะถา สมาชิกสภา
เทศบาล  ขอรับรองการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ของทานสัญชัย  
สรอยขจิตกุล 
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นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

           การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปและวันเริ่มสมัยประชุม
ประจําปของปถัดไป และมีผูรับรองถูกตอง ขอสรุปกําหนดการสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ดังนี้  
           ส มัยสา มัญ ส มัย ท่ี  2  เ ริ่ มตั้ ง แต วั น ท่ี  10 พฤษภาคม                   
พ.ศ. 2563 มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
            สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563                     
มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
            สมัยสามัญ สมัย ท่ี  4 เริ่ มตั้ งแตวัน ท่ี  10 พฤศจิกายน                
พ.ศ. 2563  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
            และสมัยแรกของป ถัดไป เริ่มตั้ งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ                  
พ.ศ. 2564  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 
                งานสภาเทศบาลจะไดจัดทําประกาศใหทราบตอไป 

 
  ระเบียบวาระท่ี 3.2 ญัตติขอรับความเห็นชอบการจายเงิน

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
(ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน (ฉบับท่ี14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ) 
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของใน
ญัตตินี้ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระท่ี 3.2 ญัตติขอรับความเห็นชอบการจายเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563           
มีระเบียบท่ีเก่ียวของ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 67 ทวิ การ
จายเงินตามาตรา 67 (8) และการจายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะ
กระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการ
จังหวัดอนุมัติแลว 
 

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        ขอเชิญผูเสนอญัตตชิี้แจงรายละเอียด  

 
              

นางพวงเพชร  ตาแวน 

หัวหนาสํานักปลัด 
 เ รี ยนท านประธ านสภา  ดิ ฉั นนา งพว ง เพชร   ต าแว น                     
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจายเงิน
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                   
เทศบาลตําบลแมกุ  โดยสํานักปลัดเทศบาล มีความประสงคขอรับการ
พิจารณาจากสภาเทศบาลตําบลแมกุ เพ่ือพิจารณาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป  พ.ศ. 2563   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตามรายละเอียดโครงการ
ท่ีขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้                                                                      



๖ 
 

 1. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปองกัน และ
แกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จํานวนเงิน  50,000 บาท รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินอําเภอแมสอด ท่ี ตก 0023.11/618 เรื่อง ขอสง
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลตําบล จํานวน 17 แหงๆ ละ 50,000 บาท วัตถุประสงคเพ่ือ
ดําเนินการปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก   
 2. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนถ่ิน  อําเภอแมสอด  เปนจํานวนเงิน  150,000 
บาท รายละเอียดตามหนังสืออําเภอแมสอด ท่ี ตก 0318.3/425 เรื่อง 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอแมสอด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อยางนอย 50 คนตอแหง เพ่ือเปนผูชวยเจา
พนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี มี
ระยะเวลาการอบรม จํานวน 3 วัน  อําเภอแมสอดขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการ แหงละ 
150,000 บาท ซ่ึงจะดําเนินการฝกอบรมใหแลวเสร็จภายในเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2563  
 เ พ่ือให เปนไปตามระเบียบแห งพระราชบัญญัติ เทศบาล                   
พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  
มาตรา 67 ทวิ ซ่ึงกําหนดวาการจายเงินตามมาตรา  67 (8) เงินอุดหนุน
เทศบาลจะกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวา
ราชการจังหวัดอนุมัติแลว  จึงขออนุญาตใหสภาเทศบาลเปนผูพิจารณา
ญัตติในครั้งนี ้
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  เชิญครับ 

 

       ขอเชิญทานผจญ   
 

นายผจญ  พรมใจ 

รองประธานสภาเทศบาล 
        เ รี ย น ท า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า  ก ร ะ ผ ม น า ย ผ จ ญ  พ ร ม ใ จ                                
รองประธานสภาเทศบาล ตามท่ีหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลไดเสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบจายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลายครั้งท่ีเราเห็นบานเมืองมีปญหาเรื่องยา
เสพติดและมีการเฝาติดตามตลอดเวลา จะเห็นวางบประมาณท่ีขอรับ
สนับสนุนท้ัง 2 โครงการก็เยอะพอสมควรและเราไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
กระผมอยากอภิปรายท้ัง 2 โครงการนี้ใชเงินอยู 200,000 บาท เทาท่ีดู
แตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็จะมีหนาท่ีในการอุดหนุนงบประมาณ
และถาทานสมาชิกจะตัดงบประมาณบางสวนก็จะไมเหมาะสม เพราะ



๗ 
 

จังหวัดและอําเภอมีขออางอิงในเรื่องของการอบรมตางๆ สุดทายก็มาท่ี
เรื่องเก่ียวกับศูนยระวังภัยตางๆ องคกรหนึ่งจะมี 50 คน วันหนึ่งก็ใช
งบประมาณมากพอสมควรเทาท่ีดูจากเอกสาร ในนามสมาชิกสภา
เทศบาล ขออภิปรายในญัตตินี้วาอยากใหสมาชิกไดคิดวาจะเปน
ประโยชนถาสมาชิกสภาเราไมเห็นดวยก็จะเปนเรื่องขัดแยง แตถามวา
งบประมาณมากพอสมควร ฉะนั้นทองถ่ินเทศบาลตําบลแมกุก็จะมีหนาท่ี
ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมกุ ในวันนี้อยากจะหลีกเลี่ยง
เหมือนกันเรื่องงบประมาณ ถาไมสนับสนุนก็ไมไดก็ตองรอดูสมาชิกทาน
อ่ืนๆ ดวย 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  เชิญครับ 
 
       ขอเชิญทานอรรถพร   
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ในสวน
โครงการท่ี 2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนถ่ิน อําเภอแมสอดและอําเภอแมสอด ขอสนับสนุน
งบประมาณ 150,000 บาท ขอสอบถามวาเราในฐานะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเองไดหรือไมหรือถาอุดหนุนงบประมาณ
ไปแลวรายละเอียดท่ีเราอุดหนุนไปนั้นจะเปนไปตามท่ีอําเภอไดชี้แจงมา
หรือไมเพราะอยางนอยเวลาท่ีฝกอบรม จํานวน 3 วัน 2 คืน ผูเขาอบรม
ท่ีเขาอบรมในภาพรวมท่ีดูปจจุบัน คําวาจิตอาสาไมวาจะเปนจิตอาสา
เฉพาะกิจ จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาภัยพิบัติเปนประชาชนท่ัวไป ถา
เรานําประชาชนจํานวน 50 คน เขารับการฝกอบรมแลวตองไปกินอยู
หนวยฝกจะมีปญหาหรือไม ขออนุญาตสอบถามในการบริหารจัดการถา
เราอุดหนุนไปแลวจะมีการบริหารจัดการอยางไร และถาไมอุดหนุนเราจะ
ดําเนินการจัดการอบรมเองไดหรือไม เพราะประชาชนสวนมากมีอายุมาก 
เราตองคิดใหรอบคอบวาการนํามวลชนจํานวน 50 คนไปตองมีคาใชจาย 
และตองมีความปลอดภัย แคเราเดินทางแค 1 กิโลเมตรอะไรก็เกิดข้ึนได
แตนี่เรานําประชาชน จํานวน 50 คน แลวเดินทางไปสถานท่ีฝกอบรมจะ
มีอะไรเกิดข้ึนหรือไมเราก็ตอบไมได ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการจัดอบรมเองไดและขอรับการสนับสนุนวิทยากรก็เปนสิ่งท่ีดี
และไมตองมีการพักคางคืน แตถาอุดหนุนไปแลวการนํามวลชนไปจํานวน 
50 คน ก็ไมมากไมนอยแตรัฐบาลกําหนดมาวาจิตอาสาภัยพิบัติทองถ่ิน
ตองมีแหงละ 50 คน ดวยความเปนหวงพ่ีนองประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญจะดําเนินการอยางไรเพราะตองไปนอน
คางคืน ถาเราจัดเองก็ไมตองไปนอนคางคืน ขอสอบถามผูเสนอญัตติวา
ทางอําเภอจะขัดของหรือไมถาทองถ่ินสนับสนุนหรือทองถ่ินจัดอบรมเอง 



๘ 
 

ดวยความเปนหวงพ่ีนองประชาชนท่ีตองเดินทางไปฝกอบรม ขออนุญาต
สอบถาม 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        ขอเชิญทานรองปลัด 
 
         

นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ 

 เ รี ยนท านประธ านสภา เทศบาล  กระผมนายรั ฐ ช นะ                       
อินทรสุวรรณ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล    
ปฏิบัติหนาท่ี นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ ในญัตติขอรับความเห็นชอบการ
จายเงินสนับสนุงบประมาณ โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนถ่ิน  อําเภอแมสอด จํานวน 150,000 
บาท ขอชี้แจงเราสามารถจัดฝกอบรมเองไดหรือจะสนับสนุนงบประมาณ
ก็ได ถาเราจัดเองเราไมมีผูเชี่ยวชาญและจะมีรูปแบบกําหนดการท่ี 
เครงครัด ในสวนของสํานักปลัดและผูบริหารมองวาเปนเรื่องจิตอาสา
พระราชทานใหผูท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยตรงมาจัดตรงนี้ดีกวาและในสวน
ท่ีจะใหจิตอาสาตองไปพักคางคืนคิดวา ทางท่ีฝกอบรมคงไมปลอยออกมา
ตอนกลางคืนอาจจะมีการฝกอบรมดวยก็ได  แลวในสวนของการไปสง   
ผูเขาฝกอบรมเราก็ตองคัดบุคคลท่ีมีความพรอมแลวกลับมาชวยในเรื่อง
ของจิตอาสาภัยพิบัติและตองมีสุขภาพแข็งแรงและมีความพรอมท่ีจะเขา
ฝกอบรมในครั้งนี้ 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลขอ
เพ่ิมเติมในสวนตัวกระผมเองไดรับเชิญใหเปนทีมวิทยากรจิตอาสาจังหวัด
ตาก ซ่ึงตองทําการฝกอบรมใหชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สาขาแมสอด ซ่ึงรับผิดชอบ 5 อําเภอชายแดน คนเขาฝกอบรมท่ีทราบมา
เปนการนําประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้นายอําเภอไดมอบหมายใหกํานัน 
ผูใหญบานจัดคนเขารวมฝกอบรม ก็เปนหวงเรื่องสุขภาพและเรื่องการ
เดินทาง การประชุมระดับจังหวัดท่ีกระผมไดไปมาลาสุดยังไมชัดเจนใน
เรื่องสถานท่ี และการฝกอบรมตองดูบริบทของแตละพ้ืนท่ีท่ียังไมชัดเจน
ตองรอระเบียบจากสวนกลาง บางท่ีจัดฝกอบรมแลวก็ยังทําผิดระเบียบ
จากสวนกลาง จังหวัดตากก็ยังไมชัดเจน ในเรื่องจิตอาสาภัยพิบัติความ  
นาเปนหวงคือเรื่องของสถานท่ีไมตองเปนหวงในเรื่องของวิทยากรเพราะ
มีทีมท่ีผานการอบรมมาแลวและสามารถใหคําตอบวาเราตองจัดอยางไร 
รูปแบบการฝกเปนอยางไร การฝกก็เหมือนรูปแบบท่ัวไปเพราะตาราง           
ฝกออกมาแลว แตข้ันตอนวิธีการตางๆ ก็ใหจิตอาสาภัยพิบัติเปนผูชวย
เจาหนาท่ีท่ีไมตองออกมาเผชิญเหตุเปนผูชวย ท่ีสามารถแจงเหตุเปน 
รายงานเหตุและขอความชวยเหลือเปนไมเนนใหผูเขารวมฝกอบรมตอง
ทําไดเต็ม 100 เปอรเซ็น ท่ีผานมาการฝกกของสํานักงานปองกันและ



๙ 
 

บรรเทาสาธารณภัยเปนการฝก อปพร.ท่ีมีความพรอมของรางกายท่ี
แข็งแรงและในชุดจิตอาสาภัยพิบัตินี้ไมจํากัดอายุและในบางจังหวัดมีอายุ
มากกวา 60 ป การดูแลตองมากกวา การฝกไมนาเปนหวงเพราะการฝก
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย จิตอาสาท่ีอําเภอสงไปไมทราบเลยวาภูมิหลังเปน
อยางไรเพราะสอบถามแลววา 50 คนท่ีเทศบาลตําบลแมกุสงไปนั้นเปน
อยางไรบางเพราะภารกิจของอําเภอก็อยากใหเสร็จสิ้นและเทศบาลก็จัด
ตามท่ีอําเภอสั่งการมา ก็นาเปนหวงเรื่องสุขภาพของผูเขาอบรมและวันนี้
เรื่องของงบประมาณท่ีจะอุดหนุนไป 150,000 บาท จะนอนหรือไม
นอนก็ไดบางท่ีในซีกตะวันออกฝกรวมกัน 4 แหง 200 คนโดยใชทีม
วิทยากร ประมาณ 5 – 6 คน การดูแลไมท่ัวถึงแนเชื่อวา 200 คนนี้ไม
พักคางคืนเชาฝกเย็นกลับ เรื่องการปฏิบัติก็จะเนนความปลอดภัยเปน
สําคัญ ไมเนนวิชาการ  
 

นายสุวิทย   ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอใหเขาประเด็น เรื่องนี้เก่ียวกับการอุดหนุนเงินงบประมาณ 
สภาเทศบาลจะอุดหนุนหรือไมแคนั้น สวนรายละเอียดตางๆ คอยวากัน
ในรายละเอียดนี้ทางอําเภอขอใหเทศบาลอุดหนุน สมาชิกสภาจะใหหรือ
วาจะจัดเอง ในจุดประสงคอําเภอขออุดหนุนมาก็ตองไปจัดเองอยูแลว  
ขอเขาประเด็นสวนในรายละเอียดตางๆ คอยวากัน 
 
 ขอเชิญทานรอง  
  

นายผจญ  พรมใจ 

รองประธานสภาเทศบาล 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายผจญ  พรมใจ 
รองประธานสภาเทศบาล เราสมาชิกสภาจะสนับสนุนหรือไมในเรื่องของ
งบประมาณตางๆ ตองขอบคุณท่ีเลขานุการสภาเทศบาลท่ีใหความรู
เก่ียวกับงานท่ีจะอบรมโครงการนี้ ขอเชิญชวนสมาชิกสภาไดพิจารณาวา
จะสนับสนุนมากนอยแคไหน 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        ขอเชิญหัวหนาฝายอํานวยการ 
 
         

นางสาวเทพธีด มีศรีสวัสดิ ์
หัวหนาฝายอํานวยการ 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางสาวเทพธีด  มีศรีสวัสดิ์ 
หัวหนาฝายอํานวยการ ในฐานะท่ีเปนตัวแทนของเทศบาลตําบลแมกุเขา
รวมประชุมในเรื่องนี้ท่ีอําเภอแมสอด เรื่องระเบียบยังไมรองรับทองถ่ิน 
100 เปอรเซ็น ก็มีการพูดคุยในท่ีประชุมออกเปน 2 แนวทาง คือ 
ทองถ่ินไหนจะดําเนินการเองอําเภอไมบังคับวาตองอุดหนุนใหอําเภอทุก
ท่ี แตใหแนวทางวาถาทําตองทําใหสมพระเกียรติตองจัดสรรเวลาใหลงตัว
เพราะทีมวิทยากรมีจํากัดและมีการพูดคุยกันระดับผูบริหารวามีอยู 5 
แหงท่ีจะสนับสนุนใหอําเภอแมสอดเพราะวาเห็นวาระเบียบไมชัดเจนจะ
ดําเนินการเองก็มีความเสี่ยง ภารกิจบางอยางทองถ่ินไมไดมีหนาท่ี
โดยตรงในเรื่องจิตอาสาพระราชทาน เลยมองวาใหอําเภอและจังหวัด              



๑๐ 
 

จัดจะดีกวา แตบางท่ีท่ีคิดวามีศักยภาพก็จะดําเนินการเองเพ่ือลด
คาใชจาย เรื่องนี้ดิฉันและปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายท่ีได
คํานวณแลว ถาอุดหนุนใหอําเภอดําเนินการ คาใชจายละลดลงมา
ประมาณ หนึ่ งหม่ืนกวาบาทและถาแลกกับความเสี่ยง ท่ีเราตอง
รับผิดชอบตั้งแตกระบวนการขออนุมัติโครงการและนํามวลชลไป
ฝกอบรม การอบรมจะทําตามใจตัวเองไมไดตองทําตามกําหนดการท่ีเขา
กําหนดมาและทีมวิทยากรก็ยังไมลงตัวทางจังหวัดและอําเภอก็ยังมีขอ
ถกเถียงกันวาจะเชิญใครมาเปนวิทยากรและกําหนดคิวอยางไร ตอนนี้
สรุปมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 แหงท่ีจะอุดหนุนใหอําเภอ จริงๆ 
อําเภอยินดีจะดําเนินการใหทุกทองถ่ินแตมีบางทองถ่ินมีงบประมาณไม
เพียงพอและอยากลดคาใชจายโดยจับคูกันทํา ตอนนี้ก็มีทองถ่ินบางท่ี
อาจเปลี่ยนใจอุดหนุนงบประมาณใหอําเภอแลว เพราะวามองแลวจะมี
ปญหามากแตถาเราอุดหนุนใหอําเภอใหดําเนินการหนาท่ีของเราคือ
ติดตามประเมินผลและเม่ือถึงเวลาจัดโครงการทีมจิตอาสาก็ลงชื่อดวย
ความเต็มใจ วันนั้นในท่ีประชุมก็ไดพูดคุยกันถาวันนั้นเขาไมสบายไปรวม
ฝกอบรมไมได จะใหใครมาแทนก็ไดและเลข 13 หลักจะเปลี่ยนเปนคน
ท่ีมาฝกอบรมแทนทันทีและอยูอบรมตอจนเสร็จสิ้นโครงการ ก็ไมมีปญหา
ในเรื่องของการสับเปลี่ยนตัวผูเขาฝกอบรม สวนกระบวนการฝกอบรมยัง
ไมทราบชัดเจนรูแตเพียงวาถาเราอุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ ขอทาง
ทานสมาชิกสภาพิจารณาเงินอุดหนุนนี้วาท่ีประชุมสภาจะอนุมัติหรือไม 
ถาอนุมัติเราก็จะสงเรื่องไปท่ีผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงทานผูวาฯ ไดกําชับมา
วาขอใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นี้ จริงๆ 
แลวโครงการนี้ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 แตนโยบายของจังหวัด
ตากมองวาใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม เนื่องจากจะเขาฤดูฝนและจะ
มีภัยพิบัติตามมาก็ทําใหตองเรงดําเนินการโครงการนี้ ก็เปนเหตุผลหนึ่งท่ี
สํานักปลัดไดนําเรื่องนี้เสนอใหท่ีประชุมสภาไดพิจารณา  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
 

ท่ีประชุม  ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    หากไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็จะขอมติท่ีประชุมในท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบในญัตติขอรับความเห็นชอบการจายเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                  
ของสํานักปลัดเทศบาล กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 เห็นชอบ 8 เสียง       

  งดออกเสียง 2 เสียง 



๑๑ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 เห็นชอบ 8 เสียง       
  งดออกเสียง 2 เสียง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3.3 เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบการ 

รับโอนรถดับเพลิงและกูภัย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แก
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 ขอ 9 (สํานักปลัดเทศบาล)  
 

 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของใน 
ญัตตินี้ 
                          

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 ในระเบียบวาระ ท่ี  3 .3 ญัตติขอรับความเห็นชอบการ                 
รับโอนรถดับเพลิงและกูภัย สํานักปลัดเทศบาล มีระเบียบท่ีเก่ียวของคือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 
ขอ 9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดไวตามระเบียบ
พัสดุ ขอ 9 ในกรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินหรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแล
พัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับ
ความเห็นจากสภาจังหวัด สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลหรือ
สภาเมืองพัทยา แลวแตกรณี 
 

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        ขอเชิญผูเสนอญัตติชี้แจงรายละเอียด  และขอเชิญเจาหนาท่ี
ท่ีเดินทางไปตรวจสอบสภาพรถไดชี้แจงใหท่ีประชุมไดรับทราบดวย           
ขอเชิญ 
 
              

นางพวงเพชร  ตาแวน 

หัวหนาสํานักปลัด 
  เ รี ยนท านประธานสภา  ดิ ฉันนางพวง เพชร   ตาแว น                     
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการรับโอน
รถดับเพลิงและกูภัย ดวยเทศบาลตําบลแมกุ โดยงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ไดขอรับโอนรถดับเพลิงและกูภัย จากกรุงเทพมหานคร  
จํานวน 1 คัน เพ่ือใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลแมกุและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยเบื้องตนสํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสือแจงใหเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของจากเทศบาลตําบลแมกุ ไปตรวจสอบและยืนยันการขอรับโอน
รถดับเพลิงคันดังกลาว และไดมีการยืนยันการขอรับรถดับเพลิงตาม
เอกสารท่ีเก่ียวของมาดวยแลว นั้น 



๑๒ 
 

 เพ่ือใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1628 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2561   
ขอ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแล
พัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บัญญัติวา “ใหยกเลิก
บทบัญญัติเ ก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุใน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใดๆ 
ของหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้” ซ่ึงตาม
ตามราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับ
พัสดุสําหรับกรณีอ่ืนท่ีมิไดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุก็
ยังคงดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา
กรณีพัสดุท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือใหสิทธิ์อันเก่ียวกับพัสดุท่ีมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทํา
ดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินและ
เปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากท่ีไดรับพัสดุแลว
จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” 
ตอไป เทศบาลตําบลแมกุจึงขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการรับ
โอนรถดับเพลิงและกูภัย จากสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คัน จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาเทศบาลพิจารณา
ในครั้งนี้  
  

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        ตามท่ีไดมีการเดินทางไปตรวจสภาพรถดับเพลิงและกูภัยท่ี
สถานีดับเพลิงและกูภัยตลิ่งชัน ขอเชิญนิติกรรายงานผลการตรวจสภาพ
รถใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
 
              

สิบเอกพิเศก  เอ่ียมก่ี 

นิติกรปฏิบัติการ  รักษาการใน
ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผม สิบเอกพิเศก เอ่ียมก่ี  
นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามท่ีเทศบาลตําบลแมกุ ไดขอรับโอนรถดับเพลิงและกูภัย                                       
จากกรุงเทพมหานคร เพ่ือใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึง
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแจงใหเทศบาลฯ มาตรวจสอบ
สภาพรถดับเพลิงพรอมบันไดประกอบสูง ไมนอยกวา 13 เมตร 
หมายเลขทะเบียน 99 - 0251 โดยใหไปดําเนินการตรวจสอบสภาพรถ 
และยืนยันการรับโอนรถในเบื้องตน ระหวางวันท่ี 21 - 31 มกราคม                 
พ.ศ. 2563 นั้น 



๑๓ 
 

 กระผมไดเดินทางไปตรวจสภาพรถดังกลาวเรียบรอยแลว      
เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ท่ีผานมาผลการตรวจสภาพเบื้องตน     
มีดังนี ้
 1. รถดับเพลิงและกูภัย คันดังกลาว ขณะนี้ประจําการอยู ท่ี 
สถานีดับเพลิงและกูภัยตลิ่งชัน เลขท่ี 21 หมู 5 ตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซ่ึงพนักงานดับเพลิงสถานีดับเพลิงตลิ่งชัน 
แจงในเบื้องตนวารถดับเพลิงคันดังกลาว ไมไดใชการประมาณสองป 
เนื่องจากมีการชํารุดและไมไดดําเนินการซอมแซม อีกท้ังมีรถดับเพลิงรุน
ใหมๆ มาประจําการเพ่ิมเติม อีกท้ังการซอมแซมเปนไปดวยความยุงยาก
ในระบบการพัสดุท่ีจะตองซอมแซมแบบรวมการเปนภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร จึงทําใหไมไดใชและพรอมท่ีจะถายโอนใหเทศบาล
ตําบลแมกุ  
 2. ตัวถังและสีของรถดับเพลิงคันดังกลาวอยูในเกณฑดี บรรทุก
น้ําเพ่ือใชไดดับเพลิง จํานวน 2,000 ลิตร แตมีบางระบบท่ีชํารุด คือ
เซ็นเซอรของกระเชาชํารุด  ระบบบันไดและระบบเบรกมีปญหา ซ่ึง
พนักงานดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงตลิ่ งชัน ได ให คําแนะนําว า 
รถดับเพลิงคันดังกลาว ยังอยูในสภาพท่ียังใชการไดอีกนาน ท่ีผานมา 
สถานีดับเพลิงตลิ่งชันก็เคยถายโอนรถดับเพลิงใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน ซ่ึงมีสภาพชํารุดทรุดโทรมกวาคันนี้มากและไดใหคําแนะนํา
อีกวาควรดําเนินการซอมแซมท่ีกรุงเทพมหานครเสียกอนท่ีจะนํารถ
กลับมาใชงานยังเทศบาลตําบลแมกุและยังไดแนะนําใหรูจักชางท่ีมีความ
ชํานาญในการซอมแซมดวย 
 ในเบื้องตน กระผมไดทําหนังสือยืนยันการรับโอนรถดับเพลิงคัน
ดั งกล าวและไดประสานงานกับช า ง ท่ีจะซ อมแซมรถดับ เพลิ ง                  
ถึงรายละเอียดคาใชจายในการซอมแซม และแจงใหเทศบาลฯ ทราบซ่ึง
จะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 ตามรูปภาพท่ีถายมาก็ยังดูสภาพใหมอยู ท้ังนี้อยูท่ีสภาเทศบาล
วาจะรับหรือไม 
 
 ขอเชิญทานอรรถพร  
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล  
ในญัตตินี้ขอสนับสนุนผูเสนอญัตตินี้ เนื่องจากเราไมสามารถจัดซ้ือไดเอง
เนื่องจากมีงบประมาณท่ีสูง วันนี้ เราไดรับการสนับสนุนรถจาก
กรุงเทพมหานคร ถึงแมวาจะมีสภาพท่ีชํารุดก็สามารถซอมแซมไดดวย
งบประมาณท่ีเรามีและขอเพ่ิมเหตุผลอีกประเด็นหนึ่งคือพ้ืนท่ีเรามี
โรงงาน ตามท่ีไดติดตามขาวการเกิดไฟไหมโรงงานจะเห็นวาหลังคา
โรงงานจะถลมลงมากอน การดับเพลิงไมสามารถเขาไปขางในไดตอง



๑๔ 
 

อาศัยรถบันไดติดกระเชาฉีดน้ําเขาไปดับไฟ จึงมีความเห็นวาสมควรท่ีสุด
ท่ีเทศบาลตําบลแมกุจะรับโอนมา และดําเนินการซอมแซมในสวนท่ีมี
ปญหา ขอสนับสนุนญัตติขอรับความเห็นชอบการรับโอนรถดับเพลิงและ
กูภัย     
                                                                  

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
 

 ขอเชิญทานรองปลัดเทศบาล 
 

นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ 

 

 เ รี ยนท านประธ านสภา เทศบาล  กระผมนายรั ฐ ช นะ                       
อินทรสุวรรณ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หนาท่ี  นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ ในญัตติขอรับความเห็นชอบการรับ
โอนรถดับเพลิงและกูภัย ตองขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานถาอนุมัติ
เห็นชอบและคิดวานาจะมีประโยชนตอเทศบาลตําบลแมกุอยางมาก และ
ตองขอบคุณทาน อรรถพร ต่ําจันทร ท่ีไดแนะนําใหเทศบาลทําหนังสือไป
ขอรถท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
ขอขอบคุณครับ 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
 
 

ท่ีประชุม  ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    หากไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็จะขอมติท่ีประชุมในท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติขอรับความเห็นชอบการรับโอน
รถดับเพลิงและกูภัยของสํานักปลัดเทศบาล กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 เห็นชอบ 9 เสียง       

  งดออกเสียง 1 เสียง 

                 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 เห็นชอบ 9 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 
 
 
    



๑๕ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่อง ญัตติขอรับการอนุมัติสภาเทศบาล 

เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
เ พ่ื อตั้ ง จ า ย เป น ร ายการ ใหม หมวดค า ท่ี ดิ นและ ส่ิ งก อสร า ง                            
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ             
ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27) (สํานักปลัดเทศบาล) 
 

 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของใน 
ญัตตินี้ 
                          

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

            ในระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่อง ญัตติขอรับการอนุมัติสภาเทศบาล
โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหมในหมวดครุภัณฑ ของสํานักปลัดเทศบาล มีระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การ
โอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหมเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
            ขอเชิญผูเสนอญัตต ิ

 

 
นางพวงเพชร  ตาแวน 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  เรียนทานประธานสภา  ดิฉันนางพวงเพชร  ตาแวน หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาล ขอเสนอญัตติขอรับการอนุมัติสภาเทศบาล เพ่ือโอน
เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจายเปน
รายการใหมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ดวยเทศบาลตําบลแมกุ มีความ
ประสงคขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลแมกุ เพ่ือพิจารณาการโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานัก
ปลัดเทศบาล ตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป                   
งานบริหารท่ัวไป หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการกอสรางอาคาร
จอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ  เพ่ืออํานวยความสะดวกและความ
เปนระเบียบเรียบรอยดานสถานท่ีจอดยานพาหนะแกประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ  ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลด/โอนเพ่ิม และตั้งจายเปนรายการ
ใหม โครงการกอสรางอาคารจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ  จํานวน 
356,000 บาท ซ่ึงปรากฏอยู ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) หนา 157 โดยมีรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้  
 โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 



๑๖ 
 

งบประมาณอนุมัติ 725,760 บาท งบประมาณกอนโอน 525,760 บาท 
จํานวนเงินท่ีโอน 356,000  บาท งบประมาณหลังโอน 197,760 บาท 
 โอนเพ่ิม แผนบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวด
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคารตางๆ โครงการกอสรางอาคารจอด
รถสํานักงานเทศบาล จํานวน 356,000  บาท 
 ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 27 การพิจารณาโอน
งบประมาณรายจาย ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางตองไดรับอนุมัติจาก
สภาทองถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        จากรายละเอียดท่ีผูรับผิดชอบไดชี้แจงตอสภามีสมาชิกทานใด                  
ท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

 

       ขอเชิญทานพิทักษ  
 

นายพิทักษ  อุปละ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ อุปละ  
สมาชิกสภาเทศบาล อยากทราบสถานท่ีกอสราง ถาจะเปนหนาสํานักงาน
เทศบาล สมาชิกมีความเห็นวาไมเหมาะสมเพราะจะทําใหบังสํานักงาน
เทศบาล แตถาเปนขางเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลก็ยินดีสนับสนุน               
ขอทราบสถานท่ีกอสราง  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญผูบริหาร 
 
 

นายเกียรติศักดิ์  กําแพงติ๊บ 

เจาพนักงานสวนสาธารณ                  
ชํานาญงาน 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายเกียรติ ศักดิ์                      
กําแพงติ๊บ เจาหนาพนักงานสาธารณชํานาญงาน ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการกองชางใหเขารวมประชุมแทนในครั้งนี้ สถานท่ีกอสรางจะ
อยูทางทิศใตหลังตูเอทีเอ็ม ธนาคารออมสิน 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานรองปลัด 
 
 

นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ 

 

 เ รี ยนท านประธ านสภา เทศบาล  กระผมนายรั ฐ ช นะ                       
อินทรสุวรรณ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล            
ปฏิบัติหนาท่ี  นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ สถานท่ีในการกอสรางอาคาร
จอดรถจะอยูตรงทิศใตหลังตูเอทีเอมธนาคารออมสินโดยจะกอสรางตอ
จากโรงจอดรถเดิมท่ีเราเก็บถังน้ําอยู ซ่ึงจะทําใหรถเขาไปจอดไดประมาณ 
8 คัน ไดเขาสํารวจแลวไมทําใหบังอาคารสํานักงานเทศบาล 
 



๑๗ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานรองผจญ 
 
 

นายผจญ  พรมใจ 

รองประธานสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายผจญ  พรมใจ               
รองประธานสภาเทศบาล ในญัตติจะเห็นวาใชงบประมาณมากพอสมควร 
และตามท่ีไดพูดคุยกับสมาชิกสภากอนท่ีจะเขาหองประชุม ในนาม
สมาชิกสภามีความคิดวาในเรื่องงบประมาณตามท่ีเราไดชวยเหลือพ่ีนอง
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมกุ และอีกหลายโครงการท่ีอยู ใน
สํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ และถามวาสถานท่ีในการกอสรางโรงจอด
รถความจริงขางหลังก็มีท่ีจอดถาจอดอยางมีระเบียบไมวาจะเปนรถ
มอเตอรไซคหรือรถยนต และงบประมาณก็ตองนําไปใชหลายอยางและ
ทุกครั้งสภาเทศบาลก็ไมไดทักทวงในเรื่องการโอนลดโอนเพ่ิมโครงการ
ตางๆ ในวันนี้ตัวกระผมเองอยากใหมีการกอสรางเหมือนกันแตในวันนี้
อาจจะมีความเห็นแตกตางจากคณะผูบริหารและสมาชิกหลายทาน
ออกไปคืออยากใหโครงการนี้มีความชัดเจนเรื่องแบบแปลน สถานท่ี
กอสราง อยากใหนําไปปรับปรุงแกไขใหเรียบรอย ในญัตติกระผมยังไม
อนุมัต ิ
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานอรรถพร 
 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ในญัตติ
นี้เริ่มข้ึนมาก็เห็นชัดเจนแลววาชื่อโครงการและปริมาณงานก็ขัดแยงกัน
แลวในภาพเปนท่ีจอดรถและชื่อโครงการไมอนุมัติก็นาจะได ชื่อโครงการ
กอสรางอาคารท่ีจอดรถสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ คําวาอาคารกับท่ี
จอดรถขัดแยงกัน อาคารตองมีพนังติดประตู หนาตาง แตโครงการเสนอ
มาโครงการกอสรางอาคาร แคนี้ก็คงรูแลววาสมควรอนุมัติหรือไม ขอนํา
เรียนทานประธานวาสภาเทศบาลตําบลแมกุเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์และ
ผูอนุมัติคือสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน จากเม็ดเงินท่ีตั้งไวในแผน 
590,000 บาท แตลดเหลือแค 356,000 บาท ก็ดีแตชื่อโครงการ
ขัดแยงกับญัตติ ขัดแยงกับเราอาน เพราะเราอานแลวตรวจสอบแลวไมใช
เอกสาร เราพ่ึงมาตรววามีอะไรบาง งบประมาณมีอะไรบาง เขาใจวานาย
ชางพ่ึงยายมาดํารงตําแหนงใหมก็นาจะมีการผิดพลาดแตท้ังนี้การ
ตรวจสอบโดยเฉพาะรักษาการผูอํานวยการกองชางนาจะตรวจสอบ
กอนท่ีจะเสนอเขาท่ีประชุมสภา เริ่มตนดวยโครงการกอนท่ีทานบอกวา
เปนการบริการใหกับประชาชนในแตละวัน ดูแลวประชาชนไมไดนํา
รถยนตถานํามาก็สวนนอย แตรถท่ีจอดนานคือรถเจาหนาท่ี ตั้งแตเวลา 
08.30 – 16.30 น. หรือลากยาวถึง 18.00 น. และท่ีจะแกปญหา
สถานท่ีจอดรถไมเพียงพอคงไมใชวันนี้ถาสภาอนุมัติเปนไปไดหรือไม     



๑๘ 
 

รถเจาหนาท่ีจะจอดไมไดเพราะทานเขียนเหตุผลมาอยางชัดเจนวา
สําหรับบริการพ่ีนองประชาชนขัดกันนะครับทานสมาชิกสภาดูดีๆ นะวา
หลักการและเหตุผลใหใครใชไมไดระบุวาใหเจาหนาท่ีเทศบาลแต
ใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการแตถาสรางแลวรถเจาหนาท่ีจอด
เต็มเพราะตอนนี้รถมี 10 กวาคันท่ีดูเม่ือวานไมรวมรถกํานัน ผูใหญบาน 
จะเห็นวารถราคาหลักลาน ไมวาจะเปนรถขยะ รถดับเพลิงจอดตากแดด
สถานท่ีมีดานหลังแตกองชางขอขยายพ้ืนท่ีก็ตองเอารถหลักลานไปจอด
ตากแดดเครื่องมือมีปญหาใชการไมไดวันนี้เห็นแลวสงสารรถ รถขยะก็
ตองมีปญหาอีก รถดับเพลิงท่ีรับมาตั้งแตเปนสุขภิบาลก็เริ่มแยและจะรับ
คันใหมมาอีกจะจอดตรงไหนจริงๆ แลวถาขอสภาใหอนุมัติในโครงการนี้
สรางเปนอาคารโดยตัดถนนเสนขางกองคลังเปนอาคารจอดรถของ
ราชการไมวาจะเปนรถดับเพลิง รถตรวจการณ รถตู เปนตน ก็จะใหความ
เห็นชอบแตถาทําแลวรถเจาหนาท่ีจอดแทนก็ไมสมควรท่ีจะอนุมัติ ขอให
เหตุผลเลยวาการกอสรางอาคารนี้ไมเปนไปตามท่ีผูเสนอญัตติเสนอมา
และการประมาณราคาสรางโรงรถทําไมตองมีแผนรองฉนวนกันความ
รอนก็แปลกใจเพราะเปนแคท่ีจอดรถ ขอใหทานดูในการประมาณราคา
แผนท่ี 3/3 และแผนเมทัลชิทเครือบสีดวยมีฉนวนกันความรอนติดแผน
หลังคา โรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลขณะนี้หลุดรวงใสเด็กนักเรียนท่ี
นั่งทานอาหาร ท่ีจอดรถเปนเพียงแคท่ีจอดรถทําไมตองใสถาคํานวนใน
งบประมาณท่ีขอมา 203.49 ตามรางเมตร X 50 = 10,174.5 + 
คาแรง 18 บาท ตอหนวย X ตารางเมตร 221 บาท จะเปนหนึ่งหม่ืน
สองรอยกวาบาท วันนี้การประมาณราคาหรือรายละเอียดตางๆ นั้น เรา
ตรวจสอบแลวสมาชิกทุกทานอานแลวเขาใจดีวามันขัดแยงกับสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ขอนําเสนอใหสมาชิกไดพิจารณา  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานรองปลัด 
 
 

นายรัฐชนะ  อินทรสุวรรณ 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ 

 

 เ รี ยนท านประธ านสภา เทศบาล  กระผมนายรั ฐ ช นะ                       
อินทรสุวรรณ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล            
ปฏิบัติหนาท่ี  นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ ขอนําเรียนชี้แจงของคําวา 
อาคาร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ บัญญัติวา  
          “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา 
สํานักงานและสิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอย
ได และหมายความรวมถึง 

          (๑) อัฒจันทรหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนเพ่ือใชเปนท่ีชุมนุมของ
ประชาชน 

          (๒) เข่ือน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ 
ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ท่ีสรางข้ึนติดตอหรือใกลเคียง
กับท่ีสาธารณะหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนใหบุคคลท่ัวไปใชสอย 



๑๙ 
 

          (๓)  ปายหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปาย 

                   (ก) ท่ีติดหรือตั้งไวเหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่ง
ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมท้ังโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 

                   (ข) ท่ีติดหรือตั้งไวในระยะหางจากท่ีสาธารณะซ่ึงเม่ือวัด
ในทางราบแลวระยะหางจากท่ีสาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้น
เ ม่ือวัดจากพ้ืนดินและมีขนาดหรือมีน้ํ าหนักเ กินกวา ท่ี กําหนดใน
กฎกระทรวง 

          (๔) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และ
ทางเขาออกของรถสําหรับอาคารท่ีกําหนดตามมาตรา ๘ (๙) 
          (๕) สิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

          ท้ังนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย 

 ฉะนั้นเจาหนาท่ีไดใหความหมายของคําวา “อาคาร” ไดถูกตอง
แลว 

 ในสวนของวัตถุประสงค  คือ เ พ่ือกอสรางอาคารจอดรถ
สํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ เพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ ใหมีความสวยงาม
ยิ่งข้ึน และเพ่ือความสะดวก ปลอดภัย และความเปนระเบียบเรียบรอย 
ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแมกุ และในสวนวรรคสุดทายของ
หลักการและผลระบุวา ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาสถานท่ีจอดรถมีไม
เพียงพอ ปจจุบันปญหาการจอดรถของพนักงานเทศบาลไมเพียงพอและ
วันนี้สมาชิกมาประชุมสภาก็จะเห็นวาท่ีจอดรถไมเพียงพอ เม่ือวานมีการ
ประชุมท่ีจอดรถก็ไมเพียงพอและจอดรถกันไมเปนระเบียบ จอดซอนคัน
และอาจจะเกิดความไมปลอดภัยกับประชาชนได มองวาวัตถุท่ีประสงค
เขียนมาถูกตองแลว และความคุมคาของงบประมาณไดลดงบประมาณลง
มาและแจงกองชางแลววาใหใชงบประมาณท่ีนอยท่ีสุด ขอความ
อนุเคราะหสภาเทศบาลดวยท่ีจะอนุมัติกอสรางอาคารจอดรถเพราะตรง
นี้เปนของพนักงานและหลายทานรองขอมาวาอยากจะมีอาคารจอดรถ
ตรงนี้เขามาเสริม ถากอสรางหนาสํานักงานก็จะบังสํานักงานเทศบาล
ตําบลแมกุจึงตองมากอสรางตรงทิศตะวันตก ขอความกรุณจากสภา
เทศบาลท่ีอนุมัติตั้งจายเปนรายการใหมโอนงบประมาณมาสรางโรงจอด
รถในครั้งนี้ดวย 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานอรรถพร 
 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล        
ขอเพ่ิมเติมดวยอดีตผูบริหารทานเดิม ทานไดเคยพูดตอนทานดํารง
ตําแหนงวาหนวยงานราชการตองมีพ้ืนท่ีสีเขียว ตอนนี้ก็มีอยูพอประมาณ
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แหงตายบาง คงไวก็พอประมาณตําแหนงเจาหนาท่ีก็มีแลวขอใหทํางาน
ดวย ตรงนี้แกไขไดหรือไมเพระวันนี้สมาชิกมองวาบริเวณเสาธงมีพ้ืนท่ี
เหลือมากมายเอาสวนหญาออกคงเหลือตนไมใหญยายเสาธงและเราจะ
ไดพ้ืนท่ีจัดงานพ่ีเพียงพอกับพ่ีนองประชาชนแนนอนไมตองไปเดือดรอน
ไปจัดท่ีอาคารกาสะลองโรงเรียนเทศบาลตําบลแมกุ เพราะทางโรงเรียน
ขอความรวมมือมาแลววาไมจัดงานในวันปกติเพราะมีเสียงกระทบการ
เรียนการสอนของนักเรียน วันนี้ถาจะทําจริงใหแกไขยายเสาธงท่ีเคยมีให
ยายไปอยูทางทิศใตของสํานักงานตนไมใหญคงไว ตนไมเล็กจะยาย
อยางไรก็สุดแลวแต สนามหญาท้ิงไดซ้ือใหมได ตีเสนจราจรใหเรียบรอย
ได พ้ืนท่ีแนนอน ท่ีจอดรถเพียงพอแนนอน ตนไมใหญชวยดูดซับ         
กาซคารบอนไดออกไซดคายออกซิเจน ตนพญาสัตบรรณไมใชปญหาของ
ทางราชการเพราะไมไดอยูไมไดนอน คนท่ีนอนเวรตองทนเราไม อยูเรา
ไมรูลูกจางบนกันตลอดวาตัดไดหรือไมเราไมตัดแตถาเปนหมูบานตองตัด
เพราะกระทบตอพ่ีนองประชาชนแตหนวยงานราชการไมมีบานเรือนอยูมี
กระทบแค 2 – 3 คนเทานั้นนาจะคงไวสําหรับตนไมใหญ แตวันนี้เรา  ไม
มีอนุมัติคิดวาไมผลใดๆ ท้ังสิ้น ถึงแมจะอยูสวนไหนก็ตามถามีการแกไข
ปรับเปลี่ยนอยางไรก็สุดแลวแต สภาแหงนี้ยินดีท่ีจะรับการพิจารณาอีก
รอบ แตวันนี้ดูงบประมาณสูงและการบริหารจัดการถาอางประชาชน 
ประชาชนตองไดจอดทําแลวเจาหนาท่ีจอดแลวประชาชนมาบนทีหลังวา
มาเทศบาลแลวไมมีท่ีจอดรถใหไมอยากไดยินคํานี้ ขอนําเรียนตอทาน
ประธานสภาเทศบาลวาเสียงชาวบานวามาเทศบาลแลวไมมีท่ีจอดรถมีแต
รถเจาหนาท่ีจอดเต็มไปหมดขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณารวมกัน  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานพิทักษ  
 

 
นายพิทักษ  อุปละ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ อุปละ  
สมาชิกสภาเทศบาล ขอเพ่ิมจากท่ีสมาชิกท่ีไดนําเรียนไปเม่ือสักครูคือไม
เห็นดวยท่ีจะตัดตนไมใหญแลวจะมาสรางเปนท่ีจอดรถและขอยืนยันวาไม
เห็นดวยกับญัตตินี้ ถึงแมวาจะไปกอสรางตรงดานขางสํานักงานก็ยังจะบัง
อาคารสํานักงานเทศบาล ขอสนับสนุนแนวคิดของทาน สท.อรรถพร ท่ี
จะขยายลานดานหนาสํานักงานบริเวณเสาธงใหกวางกวาเดิมเชื่อวาจะมี
ประโยชนเม่ือเวลาจัดกิจกรรมตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต วันนี้อยาก
ใหสมาชิกหลายๆ ทานแสดงความคิดเห็น กระผมยังยืนยันเหมือนเดิม
เรื่องตนไมบดบังทัศนียภาพ ถึงจะเปนดานขางก็ยังบังสํานักงานเทศบาล
อยู 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานรองผจญ 
 
 



๒๑ 
 

นายผจญ  พรมใจ 

รองประธานสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายผจญ  พรมใจ               
รองประธานสภาเทศบาล ในการกอสรางโรงจอดรถในการประชุมให
แสดงความคิดเห็นกันอยางเสรี ในท่ีประชุมสภาหลายปละท่ีไดมีการ
ขัดแยงในเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงการกระผมเห็นดวยกับทานพิทักษ 
และทานอรรถพร จากท่ีไดหารือกันหลายครั้ งแลวกระผมคิดวา
งบประมาณนอยไปการจัดทําโรงจอดรถหรือวาจะทําโครงการตางๆ                 
สามแสนกวาบาทจอดรถได 8 คัน จะกอสรางท้ังทีตรงลานหนาเทศบาลมี
พ้ืนท่ีกวางขวาง ขอขัดกับทานพิทักษเรื่องหนึ่งเรื่องตนไมท่ีมีกลิ่นเหม็นให
ตัดท้ิงเลย แตลานหนาสํานักงานเทศบาลบริเวณสวนกวางเกินไป จะเท
ตรงนี้เปนลานจอดรถใหพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมดวย จะใหงบประมาณเทาไหร
ไมวาเพราะเราทําเพ่ือผลประโยชนของเทศบาลกระผมขอสนับสนุน แต
ถาทําโรงจอดรถไดแค 8 คัน ยังไมตองทํา ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานพีรพล 

 

 
นายพีรพล  ชุมภูสุวงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  กระผมนายพีรพล  ชุมภูสุวงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้ปญหาคือสมาชิกไมไดหารือกันกอนความ
คิดเห็นเลยแตกตาง กระผมเห็นดวยกับสมาชิกสวนใหญท่ีวาควรลดพ้ืนท่ี
สีเขียวตรงหนาสํานักงานเพ่ือทําเปนพ้ืนท่ีท่ีจะใชประโยชนไดมากกวา 
และเห็นใจพนักงานเจาหนาท่ีไมมีท่ีจอดรถ บางวันเขามาเห็นรถจอดไม
เปนระเบียบยังคิดวาเปนสวนราชการหรือพ้ืนท่ีสวนตัว ถาจะกอสรางตรง
ทิศใตคิดวาจะทําใหพ้ืนท่ีคับแคบ แตถาสรางตรงขางหนาสํานักงานไม
อยากใหมีหลังคาเพราะจะบังอาคารสํานักงานเทศบาล กระผมมีความคิด
วาโครงการนี้ชะลอไวกอนและออกแบบกันใหมเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีท่ีจะใช
ประโยชนไดจริงๆ  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 ขอเชิญทานอรรถพร 
 
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายอรรถพร  ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ขอสง
รูปในกลุมไลนใหทุกทานไดดู ขอใหดูการจอดรถเม่ือวานท่ีอําเภอแมสอด
ขอความอนุเคราะหสถานท่ีของเทศบาลในการจัดการประชุม ก็จะมีรถ
ของผูเขารวมประชุม  รถของพนักงานเทศบาล รถของทางราชการ ใน
พ้ืนท่ีสีเขียวมีแตไมไดใชประโยชนอะไรเลยถาเราแกไขก็จะมีท่ีจอดรถและ
เปนระเบียบเรียบรอย ตนไมใหญคงไวแตตนปาลมไมมีประโยชนอะไรเลย 
ญัตตินี้ก็แลวแตสมาชิกสภาเทศบาลจะพิจารณา ขอบคุณครับ 
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นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
 

ท่ีประชุม  ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    หากไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็จะขอมติท่ีประชุมในท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบในญัตติขอรับการอนุ มัติ โอนเ งิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือต้ังจายเปน
รายการใหมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ของสํานักปลัดเทศบาล                   
กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 เห็นชอบ ไมมี        
   

                 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    สมาชิกทานใดไมเห็นชอบในญัตติขอรับการอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือต้ังจายเปน
รายการใหมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ของสํานักปลัดเทศบาล                   
กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 ไมเห็นชอบ  7 เสียง 
 งดออกเสียง 3 เสียง        
   

                 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 เห็นชอบ ไมมี 
 ไมเห็นชอบ  7 เสียง       
  งดออกเสียง 3 เสียง 
  ถือวาญัตตินี้ตกไป 
                 

           ระเบียบวาระท่ี 3.5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
เพ่ือจัดทําโครงการกอสรางตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ          
(กองชาง)      
     
           ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของในญัตตินี ้
 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

            ในระเบียบวาระท่ี 3.5 ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
โครงการกอสรางตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ มีระเบียบท่ี
เก่ียวของ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน ฉบับท่ี 4 ป พ.ศ. 2561 ขอ 43  ใหยกเลิกความในขอ 89 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 “ขอ 89 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจาก
สภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
กิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมาย            
กําหนด 
 (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 
  (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอย
กวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป
นั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน
หนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใช
จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
 ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดย
คํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เสถียรภาพในระยะยาว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

                ขอเชิญกองคลังชี้แจงยอดเงินสะสม ท่ีสามารถนําไปใชไดให
สมาชิกไดรับทราบ  
               

นางบุญทวี สุจริตจันทร 
ผูอํานวยการกองคลัง 

             เรียนทานประธานสภา ดิ ฉันนางบุญทวี  สุจริตจันทร
ผูอํานวยการกองคลังขอรายงานยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได           
ณ วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ เงินสะสมของเทศบาลตําบลแม
กุหลังจากท่ีไดนําสง กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (กสธ.) และไดกันไว
จายกรณีตางๆ แลว คงเหลือเ งินสะสมท่ีสามารถนําไปใชได  คือ 
2,386,166.88 บาท จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

นายสุวิทย ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
                ขอเชิญผูเสนอญัตติ ชีแจงรายละเอียดโครงการตางๆ   
 
               



๒๔ 
 

นายเกียรติศักดิ์  กําแพงติ๊บ 
เจาพนักงานสวนสาธารณะ             
ชํานาญงาน           

           เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายเกียรติศักดิ์                    
กําแพงติ๊บ เจาพนักงานสวนสาธารณะชํานาญงาน ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการกองชางใหเขารวมประชุมแทนในครั้งนี้ ขอเสนอญัตติ                
ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดทําโครงการกอสรางตางๆ ภายในเขต
เทศบาลตําบลแมกุ จํานวน 8 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ            
(ซอยเกศแกว 17 บริเวณบานนายสมพร หลาเอ้ีอย ชุมเชนเกศแกว                
หมู 7 )                                                                                                        
 - งานกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
ไมนอยกวา 60.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
240.00 ตารางเมตร งบประมาณ 112,000  บาท 

 2. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 
(ซอยบูรพา 8 ชุมชนบูรพา หมู 11)  
 - งานกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00  เมตร ยาว 
ไมนอยกวา 40.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
121.50 ตารางเมตร งบประมาณ 55,000  บาท 

      3. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 
(ซอยบูรพา 13 บริเวณบานนายสมควร  กาลอม ชุมชนบูรพา หมู 11) 
 - งานกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
ไมนอยกวา 32.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
130.00 ตารางเมตร งบประมาณ 61,000 บาท 
    4. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 
(ซอยเกศแกว 11 บริเวณบานปานอย  แดงเถิน ชุมชนเกศแกว หมู 7) 
 - งานกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 2.50 เมตร     
ยาว ไมนอยกวา 20.70 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
51.75 ตารางเมตร งบประมาณ 22,000 บาท 
   5. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบล         
แมกุ (ซอยเกศแกว 4 ชุมชนเกศแกว หมู 7)  
 - งานกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
ไมนอยกวา 260.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินผุกวางขางละ
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,040.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
497,000  บาท 

       6. โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในเขตเทศบาลตําบล             
แมกุ (ซอยศิลาลาด หมู 2)  
 - งานกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
ไมนอยกวา 123.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
492.00 ตารางเมตร งบประมาณ 230,000  บาท 

      7. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําภายในชุมชนรักษถ่ิน (ซอย
รักษถ่ิน 3) ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  



๒๕ 
 

 - งานวางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 บริเวณชวงซอยรักษถ่ิน 3 
หมูท่ี 6 ผิวจราจรกวาง 1.00 เมตร ความยาวไมนอยกวา 91.60 เมตร 
หรือมีผิวจราจรไมนอยกวา 83.90 ตารางเมตร งบประมาณ 200,000  
บาท 

 8. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ 
(ซอยบานนายนวล ชุมธิ ชมชุนศิลาลาด หมู 2)  
 - งานกอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
ไมนอยกวา 260.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรไหลทางหินผุกวางขางละ 
0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,040.00 ตารางเมตร งบประมาณ 
497,000 บาท 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,674,000 บาท จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 

 
นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
        จากรายละเอียดโครงการท่ีผู รับผิดชอบไดชี้แจงตอสภา             
มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 

 

       ขอเชิญทานผจญ   
 

นายผจญ  พรมใจ 

รองประธานสภาเทศบาล 
        เ รี ย น ท า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า  ก ร ะ ผ ม น า ย ผ จ ญ  พ ร ม ใ จ                               
รองประธานสภา ขอชื่นชนคณะผูบริหารท่ีเล็งเห็นความสําคัญในการ
แกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมกุ ในนามสมาชิก
สภาเทศบาลขอขอบคุณครับ 

 
นายสุวทิย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    ขอเชิญทานอรรถพร 
 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภากระผมนายอรรถพร ต่ํ าจันทร  
เลขานุการสภาเทศบาล ขออภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ในญัตติ
นี้ขอนําเรียนทานประธานสภาวาผูเสนอญัตติทําหนาท่ีขาดตกบกพรอง
การแนะนําตัวไมชัดเจน เปนใคร แนะนําชื่อ-นามสกุล มาแทนใคร จูๆ            
ก็ข้ึนมาเลย ฝากทานประธานสภาเทศบาลดวยขอใหแนะนําตัวใหสมาชิก
ไดรับทราบดวยและการนําเสนอโครงการตางๆ ขอใหชัดเจน ขอใหทาน
ประธานสภาไดกําชับในเรื่องนี้ดวย 
       

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    รายละเอียดตางๆ ตามเอกสารแนบทายและการนําเสนอกระผม
อนุโลม ถาเอกสารมีความถูกตองก็ถือวาใช ไดแลว เนื่องจากเปน
รายบุคคลแมแตสมาชิกสภาบางทานก็พูดคลองและไมคลองเพราะเปน
บุคลิกภาพสวนบุคคล   



๒๖ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
   เชิญทานพิทักษ 
 

นายพิทักษ  อุปละ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

  เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิทักษ อุปละ 
สมาชิกสภาเทศบาล กอนท่ีสภาเทศบาลจะอนุมัติจายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้ กระผมขอแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการท้ัง 8 โครงการ เปน
เรื่องท่ีดีท่ีประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการท้ัง 8 โครงการนี้ 
โดยเฉพาะโครงการท่ีกระผมไดนําเรียนสภามาตลอดคือ โครงการบาน
นายนวน ชุมธิ และขอสอบถามเก่ียวกับโครงการใสหินผุลงไหลทางขอ
ฝากเจาหนาท่ี ท่ี มีสวนเ ก่ียวดูแลดวย เนื่องจากไหลทางไมถึง 50 
เซนติเมตร และขอสนับสนุนท้ัง 8 โครงการนี้ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
       ขอตอบคําถามในวาระอ่ืนๆ ขอพิจารณาในระเบียบวาระนี้ให
แลวเสร็จกอน 

 มีสมาชิกทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม  
 

ท่ีประชุม  ไมมี 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
    หากไมมีทานใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติม ก็จะขอมติท่ีประชุมในท่ี
ประชุม สมาชิกทานใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติจายเพ่ือจัดทําโครงการ
กอสรางตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลแมกุ ของกองชาง กรุณายกมือ 

 
นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

 มีผูเขารวมประชุม 10 ทาน 
 เห็นชอบ 9 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 
                 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 
 มีมติเห็นชอบ 9 เสียง      

 งดออกเสียง 1 เสียง              
 

          ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถามี) 
                  
 ขอเชิญผูอํานวยการกองการศึกษา 

 
นางจริยา  บุญจันทร 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางจริยา  บุญจันทร
ผูอํานวยการกองการศึกษา ขอเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู อํานวยการกอง และพนักงานเทศบาล เขารวมการแขงขันกีฬา              
สายใยรักเกม ครั้งท่ี 18 ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ สนาม
กีฬาเทศบาลตําบลทาสายลวด กําหนดการขบวนพาเหรดเริ่มตั้งแตเวลา 
07.00 น. บริเวณหลังรานเมกาโฮม เวลา 15.00 น. ขอเชิญรวม                
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งานเลี้ยง บริเวณหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทาสายลวด                  
การแตงกาย เสื้อสีขาว 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

 ขอเชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

นางธัญพิมล  สายพิน 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางธัญพิมล  สายพิน
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ขอเชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผูอํานวยการกองและพนักงานเทศบาล เขารวมพิธีเปดโครงการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมกุ รุนท่ี 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 
13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาคารศูนยบริการและสงเสริมการเรียนรู
ชุมชน เทศบาลตําบลแมกุ ชั้น 3 โดยมีนายอําเภอแมสอดเปนประธานใน
พิธีเปดและขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดพบปะนักเรียนผูสูงอายุ ในชั้น
เรียนทุกวันพฤหัสบดีตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

 ขอเชิญทานรองผจญ  
 

นายผจญ  พรมใจ 
รองประธานสภาเทศบาล 

  เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายผจญ  พรมใจ 
รองประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ขออภิปรายในเรื่องตางๆ 
ตามท่ีแตละกองไดมีพนักงานจาง ไมวาจะเปนจางเหมาบริการ ซ่ึงในป 
พ.ศ. 2563 ไดมีคาครองชีพเพ่ิมข้ึนแตเงินเดือนเทาเดิม อยากสอบถาม
ไปยังผูอํานวยการกองวาสามารถเพ่ิมข้ึนไดหรือไม เนื่องจากคาครองชีพ
สูง เจาหนาท่ีเงินเดือนเพ่ิมทุกปแตลูกจางเงินเดือนเทาเดิม วันนี้อยาก
หารือในวาระนี้กับผูอํานวยการกองทุกกอง บางครั้งลูกนองทํางานหนัก
มากผลงานตางๆ ในเทศบาลก็มาจากการขับเคลื่อนของลูกนอง ในท่ี
ประชุมจะมีมติอยางไรเก่ียวกับเรื่องนี้ สมาชิกสภาเทศบาลคงไมมีปญหา 
วันนี้อยากนําเสนอผานทานประธานสภาวาในเรื่องการเพ่ิมเงินเดือนใหมี
การพิจารณาบาง เนื่องจากตอนนี้โบนัสก็ไมมี ขอเรียนทานประธานสภา
ใหรับทราบถึงเหตุผลในการขอเพ่ิมเงินเดือนใหกับพนักงานจางเหมา
บริการ ขอหารือท่ีประชุมสภาในวันนี ้
 

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

 ขอเชิญทานสัญชัย  

นายสัญชัย  สรอยขจิตกุล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายสัญชัย สรอยขจิตกุล 

สมาชิกสภาเทศบาล  ปญหาเรื่องน้ําประปาเนื่องจากตอนนี้น้ําไมไหล และ
น้ําขุน ขอฝากทานผูบริหารและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหดูแลเรื่องนี้ดวย 
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องข้ีหมูบานนายดวง พรมเสน ตามท่ีมีเจาหนาท่ีไดไป
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ตรวจสอบครั้งกอน ตอนนี้ยังไมมีแกไขใดๆ จากเจาของบาน ขอฝากให
ผูบริหารและผูรับผิดชอบดวย 
  

นายสุวิทย  ยาเถิน 

ประธานสภาเทศบาล 

 

 ขอเชิญทานพิทักษ 

               

นายพิทักษ  อุปละ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิทักษ  อุปละ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีมีโรงงานท็อปฟอรมบราเซียตั้งข้ึน ก็ทําใหมี
หอพักและรานคารอบๆ โรงงานก็มีปญหาตามมาคือเรื่องขยะ น้ําเนาเสีย
และเทศบาลก็เขาไปดูแลตลอด และมีเรื่องท่ีเกิดข้ึนใหมในเขตเทศบาล
ตําบลแมกุ คือ ตลาดเอกชน ท่ีตั้งอยูขางตลาดเทศบาลตําบลแมกุ ขอ
สอบถามถึงการขออนุญาตการกอสรางตลาดเอกชนแหงนี้วามีการขอ
อนุญาตท่ีถูกตองหรือไม เนื่องจากสังเกตไดจากหลังคาท่ีไมหางจากรั้วไม
เกิน 50 เซนติเมตร ท้ัง 2 ฝง เนื่องเกรงวาจะมีผลกระทบกับชาวบานท่ี
อยูขางเคียง และจากท่ีไดสอบถามถึงการกอสรางตลาดเอกชนวามีการ
สรางบอบําบัดน้ําเสียหรือไมอยางไร วันขางหนาอาจจะเปนปญหาในการ
สรางมลพิษ และแหลงเพาะเชื้อโรค และเรื่องลานจอดรถเนื่องจากตลาด
เอกชนมีพ้ืนท่ีแคบและคนท่ีจะเขาไปซ้ือของคงตองมาจอดท่ีลานจอดรถ
ตลาดสดเทศบาล ถาจอดท่ีตลาดสดของเทศบาลไมเกิน 30 นาที คงไมมี
ปญหาและถาเปนพอคาแมคาท่ีมาขายของในตลาดเอกชนแลวนํารถมา
จอดไวท่ีตลาดสดเทศบาลท้ังวันคงจะเปนขอครหาสําหรับคนท่ีจะมาใช
บริการตลาดท้ัง 2 แหง ขอหารือในท่ีประชุมในกรณีนี้ 
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  

ประธานสภาเทศบาล 

 

            ตามท่ีทานผจญไดสอบถามมาเก่ียวกับการข้ึนคาตอบแทน
พนักงานจางเหมาบริการและทานสัญชัยไดสอบถามเก่ียวกับปญหาเรื่อง
น้ําและปญหามลพิษและทานพิทักษไดสอบถามเก่ียวกับตลาดเอกชนใน
การขออนุญาตกอสรางหรือไม และการสรางบอบําบัดน้ําเสียและการ
จอดรถไดมีการบริหารจัดการอยางไร  
 

            ขอเชิญผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดชี้แจง
แทนผูบริหาร 
 

นายธีรศักดิ์  มูลงาม  
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

            เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายธีรศักดิ์  มูลงาม  
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอชี้แจงแทนผูบริหาร 

 1. เรื่องของการเพ่ิมคาตอบแทนในการจางเหมาบริการ ทาง
เทศบาลมีคณะกรรมการในการกําหนดอัตราจางใหกับพนักงานจาง
ท้ังหมด ตอนแรกพนักงานจางเหมามีคาตอบแทน 6,500 บาท และ
คณะกรรมการไดพิจารณาเพ่ิมเติมเม่ือป พ.ศ. 2558 จาก 6,500 บาท 
เพ่ิมเปน 8,300 บาท และตามระเบียบการจางเหมาบริการตกลงราคา 
ไมเกิน 100,000 บาท ถาทําเกิน 8,300 บาท ณ ตอนนั้นจะจางไดเลย
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ตองจางท่ี 8,300 บาท แตถาจะมีการเพ่ิมใหจางเหมาจะทําให
งบประมาณในป พ.ศ. 2563 ไมเพียงพอท่ีจะบริหารจัดการจะเห็นวาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แตละกองไดลดคาวัสดุสํานักงานลงเพ่ือจะได
เ พ่ิมใหผูบริหารไดนํ างบประมาณมาบริหารจัดการไดประมาณ 
500,000 บาท ถามีการเพ่ิมคาครองชีพพนักงานจางเหมาก็จะทําใหเม็ด
เงินเพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งลานกวาบาทจะทําใหงบประมาณในการบริหาร
จัดการของผูบริหารไมเพียงพอ ถาผูบริหารเห็นชอบวาจะใหมีการเพ่ิมคา
ครองชีพใหพนักงานจางเหมาบริการคณะกรรมการก็จะไดกําหนดคาจาง
ใหมไดแตตองดูงบประมาณในป พ.ศ. 2564 และตอนนี้การเก็บภาษี
ของเทศบาลตําบลแมกุลดลงก็จะทําใหมีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลลดนอยลง เรื่องนี้ไดมีการพูดคุยกันบางแลววานาเห็นใจ
พนักงานจางเหมาเหมือนกันวานาจะมีการเพ่ิมอัตราคาครองชีพให และ
ของขาราชการท่ีอัตราคาครองชีพข้ึนทุกปเนื่องจากตองข้ึนตามระเบียบ 
ก็ไมไดละเลยในสวนนี้และตองมีการหารือกันอีกครั้ง ขอชี้แจงใหท่ีประชุม
ทราบ 

 2. เรื่องปญหาเหม็นข้ีหมูตามท่ีไดมีการแจงมาเทศบาลก็ไดมีการ
เขาไปตรวจสอบและแกไข เชน หมู 2 จํานวน 3 ราย ไดมีการรองเรียน
ไปท่ีศูนยดํารงธรรมจังหวัด ของนางแดง ตาวงสา ไดยายไปอยูท่ีกลาง  
ทุงนา และของนางทองดี จากการตรวจสอบเม่ือเดือนพฤศจิกายน จะ
หยุดเลี้ยงในเดือนเมษายน ของปาทัยตามท่ีไดมีการรองเรียนมาก็เขาไป
ติดตามและจะยายไปท่ีบานเจดียโคะในวันเสารนี้ และท่ีบานแมกุเหนือได
ไปติดตามแลวและจะมีการยายออกไปท่ีไรภายในเดือนกุมภาพันธ                   
ซ่ึงเจาหนาท่ีจะไดเขาไปตรวจสอบวาไดมีการยายตามท่ีตกลงกันหรือไม 
 3. เรื่ องการขออนุญาตปลูกสร างของตลาดเอกชนกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไมไดรับผิดชอบในเรื่องนี้ แตเรื่องการจอดรถ
ไดคุยกับผูประกอบการแลววาไมอนุญาตใหจอดท้ิงไวท่ีตลาดเทศบาล แต
สามารถนํามาจอดชั่วคราวกรณีนําของมาวางและนําไปจอดท่ีอ่ืนก็ไดมี
การพูดคุยกันแลวเบื้องตน เนื่องจากจะใหบริการผูมาใชบริการตลาดสด
เทศบาล แตถายังมีการฝาฝนนํารถมาจอดท้ิงไวและมีการรองเรียนก็จะมี
การนําแผงเหล็กมาก้ันไวจนกวาพอคาแมคาในตลาดสดของเทศบาลจะ
เขามาขายของจึงนําแผงก้ันออกเวลา 14.00 น. ในสวนรางรินน้ําฝนของ
ตลาดสดเทศบาลถาฝนตกก็ตองมีผลกระทบกับตลาดเอกชนแนนอน 
ตอนนี้ ได มีการเตรียมการโอนงบประมาณท่ีจะทําแลวคิดวาคงใช
งบประมาณไมเทาไหร  
 

นายสุวิทย  ยาเถิน  

ประธานสภาเทศบาล 
            ขอเชิญทานจันทรคํา 
 
 



๓๐ 
 

นายจันทรคํา แสงหงษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

             เรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายนายจันทรคํา  
แสงหงษ สมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องจากน้ําประปาไมไหลหลายวันทํา
ใหชาวบานเดือดรอน เชามาชาวบานก็ไดมารอแจงเรื่องท่ีหนาบานกระผม 
และไดเขารวมประชุมกับผูใหญสุทิตย วาจะขอตอทอประปาจากแทงคน้ํา
ของผู ใหญสุทิตย ตอยาวลองมาจากลําเหมืองใชทอประปา 2 นิ้ว
ประมาณ 200 ทอ มาเชื่อมตอท่ีบาน อบต.ปุด เพ่ือชวยใหชาวบานบาน
สันไดมีน้ําประปาใช ขอความอนุเคราะหทานประธานสภาในเรื่อง
งบประมาณ 20,000 บาท หวังวาชาวบานคงไดรับขาวดีจากทาน
ประธานสภา 
 

นายสวุิทย  ยาเถิน  

ประธานสภาเทศบาล 

 

            ขอเชิญทานอรรพร 

นายอรรถพร   ตํ่าจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

            เรียนทานประธานสภา กระผมนายอรรถพร  ต่ํ าจันทร
เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตอภิปรายในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่ีผานมาเราไดเสนอปญหาใหผูบริหารไดรับทราบ และปจจุบันเราก็มี
ผูบริหารท่ีไมไดมาจากการเลือกต้ัง โดยมีรองปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี นายกเทศมนตรีตําบลแมกุ วันนี้ทานอยู
ในสํานักงานแตทานไมไดลงพ้ืนท่ี สองสามวันท่ีผานมากระผมไดลงพ้ืนท่ี
และติดตามปญหาตางๆ ท่ีเราไดนําเสนอท่ีประชุมสภาวาไดรับการแกไข
หรือไมอยางไร และปญหาท่ีชาวบานไดรองเรียนมาท้ังภายนอกและ
ภายในสํานักงาน ตอนนี้ก็ยังไมไดรับการแกไข วันนี้กระผมในฐานะ
สมาชิกสภาไมสามารถบริหารอะไรใหดีกวาเดิมได นอกจากจะเปน
ผูบริหารเองในอนาคตสัญญาณมาแลวตองวากันไปในอนาคตอีกที ถา
พรอมบริหารก็จะบริหารใหสิ่งท่ีดีๆ เกิดข้ึนจะพัฒนาเทศบาลตําบลแมกุ
ให เ กิดภาพลักษณ ท่ีดี ข้ึน  วันนี้ ไม ว าจะเปน ใครรั กษาการแทน
นายกเทศมนตรี ก็อยากจะฝากปญหาให กับผู ท่ี ทําหนา ท่ีแทนได
ดําเนินการแกไข ขอใหทุกทานดูรูปภาพในกลุมเพราะไมสามารถข้ึนจอ
เหมือนหองประชุมรัฐสภาได ถาพรอมแลวขออนุญาตสงรูปภาพใหทุก
ทานไดดู ประมาณ 70 กวาภาพ ปญหาแรก เรื่องของประปาสวนภูมิภาค
ขุดเม่ือวานท่ีซอยบูรพา 1 งานไมเรียบรอยถนนเปนหลุมและซอยบูรพา 
5 นาจะเปนอัตรายและเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ปากซอยเกศแกว 7 พ้ืนท่ีท่ี
สมาชิกขอเทพ้ืนท่ีคอนกรีตเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความสวยงามและความ
ปลอดภัยแกคนใชรถใชถนนรวมถึงจุดตางๆ ท่ีอยูในเขตเทศบาล ไดเสนอ
ภาพใหชัดเจนแลววาปญหาท่ีเกิดข้ึนมีอะไรบางรวมถึงตนไมตางๆ         
ท่ีเม่ือกอนเรามีพนักงานท่ีตัดหญาตามถนนหลักภายในเขตเทศบาล ณ 
วันนี้หายไป เถาวัลยข้ึนเสาไฟฟาแลว และจะเปนปญหาท่ีเทศบาลตอง
เขาไปแกปญหาเม่ือเกิดอัคคีภัยข้ึน ขอฝากทานประธานสภาไปยัง
ผูบริหารวาจะทําอยางไรปญหาจะไดแกไขทันทีเพราะวันนี้กระผมลงพ้ืนท่ี
ประชาชนอยากเห็นเทศบาลตําบลแมกุ มีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยน
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อยางตอเนื่องเหมือนท่ีเคยผานมา ตอนนี้หยุดไปหลายปแลวเนื่องจากไมมี
ผูบริหารตัวจริงสิ่งไหนท่ีทําไดอยากใหทํา อยากใหแกไขปญหาจะไดจบ 
ลาสุดท่ีทานพิทักษไดอภิปรายไวในบริเวณหนาบานทานเรื่องถนนตาง
ระดับ ตอนนี้ยังไมมีการแกไขอาจเกิดอันตรายกับผูใชถนน กระจกโคง
บางท่ีเหลือแตเสาสวนกระจกหาย เคยพูดคุยกันแลววาวัสดุอุปกรณถา
สูญหายก็จัดซ้ือทดแทนแตวันนี้ยังไมไดดําเนินการใดๆ เลย สุดทายอยาก
ฝากเรื่องใหทานประธานสภาและผูบริหารวาชาวบานรอตรวจสอบ
แนนอน ลาสุดการประชุมของหมูบานแมกุบูรพามีมติท่ีประชุมวาใหมีการ
เปลี่ยนแปลงวงเวียนน้ําพุชุมชนบูรพาใหเปนหอนาฬิกา เปนคํารองของ
ชาวบานรอยกวาคนท่ีเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลแมกุ เพราะวามีแต
บอน้ําไมมีน้ํา ตนไมแหงตาย เปนภาพท่ีไมนามองอยางยิ่งวันนี้จะสงเรื่อง
ถึงทานประธานสภาแลวสงตอใหนายกเทศมนตรีใหดําเนินการแกไข แลว
ชาวบานจะดําเนินการตรวจสอบวาจะทําหรือไมทํา ถาไมทําก็จะมีการ
พูดคุยในท่ีประชุมสภาแหงนี้อีกครั้งหนึ่ง และปญหาน้ําลนถนนเปนปญหา
ท่ีชาวบานบนวาจะทํายังไงตรงสามแยกวงเวียนน้ําพุ ไมตองเอาไปลงหวย
ใหญใหตัดถนนเขาไปเชื่อมตอระบายน้ําอีกฝงหนึ่งไดหรือไมเพ่ือแกไข
ปญหาน้ําไหลเขาบานประชาชน ชาวบานเดือนรอนสามสี่หลังทานไมได
อยูในพ้ืนท่ีทานไมเห็น ทานหูสบายแตคนอยูในพ้ืนท่ีเจอทุกวันเม่ือมีฝน
ตกหนัก ขอฝากทานประธานสภา ทานรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
ตําบลแมกุจะดําเนินการอยางไร วันนี้กระผมเปนตัวแทนพ่ีนองประชาชน
ก็ทําตามหนาท่ีนําปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนมาเสนอตอผูบริหารอีกเรื่องหนึ่ง
รถบรรทุกน้ําท่ีจอดเติมน้ํามีผูปกครองรองเรียนมาจะทําอยางไรข้ึนอยูกับ
การบริหารจัดการ บอ สระอ่ืนมีหรือไมจะทําอยางไรกอนเขาโรงเรียนหลัง
เลิกโรงเรียนสิ่งท่ีทําคือจอดท้ิงไว แจงไปก็ถูกสวนกลับมา วันนี้ไมขอพูด
มากจะนําเสนอดวยรูปภาพแลวทานจะดําเนินการแกไขอยางไรก็ใหไป
บริการจัดการกันเองใหดีข้ึน วันนี้กระผมเปนตัวแทนพ่ีนองประชาชนขอ
นําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนใหกับพ่ีนองประชาชนท้ัง 6 ชุมชน ในรอบเดือน
พฤษภาคมกระผมจะจัดอีกถายังอยูในวาระถายังไมยุบสภากอนกระผมก็
จะมีเรื่องอีก และในสวนประเด็นคาตอบแทนพนักงานจางเหมาบริการ 
อยาคิดเลยวาเปนการเพ่ิมภาระใหกับเทศบาลเพ่ิมไปเลย 40 เปอรเซ็นท่ี
กําหนดมาคือตัวเลข แตถาจะบริหารจัดการอยางไรใหลูกจางไดกินดีอยูดี
ทานเปนขาราชการมีเงินเดือนข้ึน มีคาครองชีพมีอะไรมากมาย แตลูกจาง
ไมสวัสดิการอะไรเลยขอฝากดวย ไมตองหวงวาจะไมมีงบพัฒนาเงินสะสม
มีไมตองหวง สภาสามารถอนุมัติไดเต็มท่ีไมตองหวงวาจะไมมีงบประมาณ
ใหผูบริหารไดพัฒนา ขอใหทานเสนอมาเรายินดี ตองเห็นใจลูกจางดวย
เพราะเขาทํางานแทนเราทุกอยางแตคาตอบแทนไมมีการเพ่ิมขอฝากเรื่อง
นี้ใหทานผูปฏิบัติหนาท่ี นายกเทศมนตรีตําบลแมกุดวย วาประเด็นของ 
4M ทานจะจัดการอยางไร คน เงิน วัตถุดิบ การจัดการ ใหเกิดภาพลักษณ
ท่ีดีกับเทศบาลตําบลแมกุ ขอขอบคุณครับทานประธานสภา 
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นายสุวิทย  ยาเถิน  

ประธานสภาเทศบาล 

 

            หลายเรื่องท่ีสมาชิกสภาไดฝากถึงผูบริหารสูงสูด จะรับไวและ
นําไปแกไขปญหาตางๆ  

             ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลสรุประเบียบวาระการประชุมใน
วันนี้ 

นายอรรถพร  ต่ําจันทร 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

             ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกุ  สมัยสามัญ          
สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2563 วันศุกร ท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563                  
เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลแมกุ   
             ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
             ไมมี 

 

             ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแมกุ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป  พ.ศ. 2562 เม่ือ วัน
พฤหัสบดี ท่ี 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

             ท่ีประชุมมีมติรับรอง  9 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

             ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา                                    
             3.1  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปและวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปของปถัดไป (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2554) หมวด 2 ขอ ๒๑ 
             มติท่ีประชุมไดเสนอกําหนดสมัยประชุมและมีผูรับรองถูกตอง 
ขอสรุปกําหนดการสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ดังนี้  
                   สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เริ่มตั้งแตวันท่ี 10 พฤษภาคม                 
พ.ศ. 2563  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
                   สมัยสามัญ สมัย ท่ี  3 เริ่ มตั้ งแตวัน ท่ี  1 สิ งหาคม                 
พ.ศ. 2563  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 

                   สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 เริ่มตั้งแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน            
พ.ศ. 2563  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  
                   และสมัยแรกของปถัดไป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ                 
พ.ศ. 2564  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน 

 
             3.2 ญัตติขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
หมวดเ งิน อุดหนุน  ประจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  2563 (ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ) (สํานักปลัดเทศบาล)   
            มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
   เห็นชอบ 8 เสียง       
    งดออกเสียง 2 เสียง 



๓๓ 
 

             3.3 ญัตติขอรับความเห็นชอบการรับโอนรถดับเพลิงและ
กูภัย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยงาน
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2553 ขอ 9 (สํานักปลัดเทศบาล) 
            มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
            เห็นชอบ 9 เสียง   
            งดออกเสียง  1  เสียง  
 

 3.4 ญัตติขอรับการอนุ มัติ สภา เทศบาลเ พ่ือโอน เ งิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจายเปน
ร า ยกา ร ใหม หมวดค า ท่ี ดิ น แล ะ ส่ิ ง ก อ ส ร า ง  ( ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน พ.ศ.  2541 แก ไขเ พ่ิมเติม (ฉบับ ท่ี  2 และฉบับ ท่ี  3)                 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27) (สํานักปลัดเทศบาล) 
 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 

 เห็นชอบ ไมมี 

 ไมเห็นชอบ  7 เสียง       
  งดออกเสียง 3 เสียง 

 

 3.5  ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดทําโครงการ
กอสรางตางๆ ภายในเขตเทศบาลตํ าบลแม กุ  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2561 ขอ 43) (กองชาง) 
 มีผูเขารวมประชุม 10 คน 
 เห็นชอบ 9 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

          ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

               สมาชิกสภาเทศบาลไดสอบถาม และเสนอการแกไขปญหา
ตางๆ เก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมกุตอผูบริหารเทศบาล
ตําบลแมกุ ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการกองการศึกษา เชิญคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล ผูอํานวยการกอง และพนักงานเทศบาล เขารวมการแขงขันกีฬา
สายใยรักเกม ครั้งท่ี 18 ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ สนาม
กีฬาเทศบาลตําบลทาสายลวด 

2. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ขอเชิญคณะผูบริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล ผูอํานวยการกอง และพนักงานเทศบาล เขารวมพิธี
เปดโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หรือกิจกรรม
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลแมกุ รุนท่ี 4 ประจําปงบประมาณ                



๓๔ 
 

พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ อาคารศูนยบริการ
และสงเสริมการเรียนรูชุมชน เทศบาลตําบลแมกุ ชั้น 3 

3. สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอแนวทาง และสอบถามปญหา 

ตางๆ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแมกุ 

  
นายสุวิทย  ยาเถิน                
ประธานสภาเทศบาล 

           ขอขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน ขอปดประชมุ 

ปดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 

 
 

                   ลงชื่อ                                            เลขานุการสภาเทศบาล 

                       (นายอรรถพร   ตํ่าจันทร) 

                                            สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ 

 

      คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชมุไดตรวจสอบแลว 

   เม่ือวันท่ี       เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63 

 

                  รับรองถูกตอง 

 

     ลงชื่อ                                ประธานกรรมการตรวจรางฯ 

             (นายจันทรคํา  แสงหงษ) 

           สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ 

 

ลงชื่อ                                   กรรมการ                ลงชื่อ                                   กรรมการ      

          (นายอนุวัฒน     ปนลา)                                     (นายสัญชัย   สรอยขจิตกุล) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ                                 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมกุ 

  

สภาเทศบาลตําบลแมกุไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลว 

เม่ือวันท่ี          เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 
 

 
        ลงชื่อ     ประธานสภาเทศบาลตําบลแมกุ 

(นายสุวิทย       ยาเถิน) 
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